



ประกาศกรมเจ้าท่า

ที่ 132 / ๒๕๖๓

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
ในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
(The policy of maritime safety security and environment protection in implementing  
the IMO instrument obligations)

ด้วยประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนในการดำเนินการและบูรณาการความร่วมมือทางทะเล โดยการนำตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization Instrument : IMO Instrument) มาบังคับใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเลและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรประกาศไว้ ดังนี้

๑. กรณีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) กรมเจ้าท่า พึงส่งเสริมให้มีการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล เช่น การกำหนดเส้นทางการเดินเรือ การกำหนดให้มีการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือ การควบคุมการจราจรทางน้ำ การนำร่อง รวมถึงการจัดให้มีสถานีฝั่งตรวจการณ์รอบชายฝั่งทะเลของประเทศไทยและการบริการรับแจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินของเรือ ในน่านน้ำไทย เป็นต้น

๒. กรณีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลในฐานะรัฐเมืองท่า (Port State) กรมเจ้าท่า พึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าอันตรายและการขนถ่ายสินค้าในบริเวณท่าเรือให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินในกรณีที่น้ำมันหรือสารเหลวมีพิษรั่วไหลลงทะเล การอำนวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือและการฝึกซ้อมการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือและเรือในน่านน้ำไทย

๓. กรณีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag State) กรมเจ้าท่า พึงส่งเสริมให้การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำมีความโปร่งใส เป็นกลาง สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกำหนด

๔. กรมเจ้าท่าพึงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางทะเลให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรือและเขตท่าเรือ รวมถึงส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความปลอดภัยทางทะเล

/๕. กรมเจ้าท่า...

๕. กรมเจ้าท่าพึงตรวจสอบและติดตามอนุสัญญาและตราสารที่สำคัญของ IMO เพื่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและตราสาร พร้อมทั้งอนุวัติการและบังคับใช้อนุสัญญาและตราสารที่เป็นภาคีให้สอดคล้อง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีนัยสำคัญต่อการอนุวัติการตามพันธกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายภายในประเทศและตราสารระหว่างประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิทยา ยาม่วง)  
อธิบดีกรมเจ้าท่า